



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันพุธที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550 หน้า 13

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

คณะหมอเปิดรับสมัครตรงเดือน ส.ค.นี้ ปรับเกณฑ์เลิกคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร

น.ส.จิรณี ตันติรัตน์วงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ศ.นพ.อาวูธ ศรีศุภกริ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.พญ.บุญมี สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และตัวแทนจากสถาบัน แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวเรื่องการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี 2551

ศ.พญ.บุญมี กล่าวว่า คณะแพทยศาสตร์ที่อยู่ในกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 14 แห่ง และคณะทันต แพทยศาสตร์อีก 2 แห่ง จะรับนักศึกษา ระบบรับตรงในปี 2551 ทั้งหมด 1,218 ราย แบ่งออกเป็นคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 30 คน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 200 คน คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 45 คน คณะ แพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 60 คน คณะแพทยศาสตร์ ม.นครสวรรค์ 20 คน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล 148 คน คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล 225 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 30 คน คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรี นครินทรวิโรฒ 120 คน คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 60 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล 80 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 100 คน (ชาย 60 คน หญิง 40 คน) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลง 50 คน และคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 50 คน

ทั้งนี้ ในจำนวนนี้มี 4 คณะจะรับนักศึกษาเพิ่มโดยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชันส์ ได้แก่ คณะ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 20 คน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต 30 คน ทันตแพทย จุฬา 50 คน และทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 25 คน

ศ.พญ.บุญมี กล่าวต่อว่า ปี 2551 จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยยกเลิกข้อกำหนดเดิมที่ ระบุว่าผู้มีสิทธิ์สอบตรงจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) 2.75 ขึ้นไป ซึ่งทำให้เกิดปัญหายุ่งยากต่างๆ ตามมา แต่ก็ฝากข้อสังเกตไว้ว่านักเรียนที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ในปีที่ผ่านมา จะได้คะแนน GPAX ประมาณ 3.5 เกือบ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม นอกจากเรื่องนี้อนาคตที่ยังยึดถือตามเดิม ผู้มาสมัครจะต้องไม่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ เข้าร่วมระบบคัดเลือกนักศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษา ก่อนวันยื่น ใบสมัคร

กลุ่มสถาบันไม่สนับสนุนผู้ที่มีที่เรียนแล้วมาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยใหม่ นอกจากนั้นผู้ที่มาสมัครสอบจะต้องได้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ใน 5 กลุ่มสาระวิชา คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ต้องได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60% และต้องเป็นคะแนนโอเน็ตครั้งแรกเท่านั้น รวมทั้งต้องได้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (เอเน็ต) ในแต่ละสาระกลุ่มวิชาเท่ากับหรือมากกว่า 30% ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาไทย 2 และสังคมศึกษา 2 ในส่วนคะแนนที่จะใช้ในการคัดเลือกก็จะอิงเกณฑ์เดิม คือใช้โอเน็ต 70% และคณะวิชาเฉพาะ 30% ศ.พญ.บุญมี กล่าว

ศ.พญ.บุญมี กล่าวอีกว่า การรับสมัครจะเริ่มขึ้นวันที่ 1-31 สิงหาคม โดยให้สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกลำดับได้ไม่เกิน 3 ลำดับ และให้ชำระเงินค่าสมัครภายในวันที่ 1 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่งใบสมัครและเอกสารได้ภายในวันที่ 4 กันยายน ส่วนการสอบวิชาเฉพาะจะมีขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน และประกาศผลวิชาเฉพาะประมาณเดือนธันวาคม 2550 และประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจตรวจร่างกาย หลังประกาศผลโอเน็ต และเอเน็ต ประมาณ 1 สัปดาห์ และประกาศผลขั้นสุดท้ายภายในวันที่ 30 เมษายน 2551

แม้ว่าทุกจะมีสิทธิ์เลือกได้ 3 อันดับ แต่หากคณะใดรับคนได้ไม่ครบตามจำนวน จะเรียกอันดับสำรองที่ยังสอบไม่ติด คณะแพทย์ที่ใดทั้งสิ้น ทุกคนควรจะเลือกคณะที่จะไปเรียนจริงๆ เท่านั้น ไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบ 3 อันดับ เพื่อให้ติดคณะที่เลือกจริง

ด้าน ศ.นพ.อาวุธ กล่าวว่า สาเหตุที่ยกเลิกเกณฑ์ GPAX เพราะเรื่องนี้เคยมีการฟ้องร้องศาลปกครอง และศาลปกครองแนะนำให้ยกเลิกเกณฑ์นี้ เพราะถือเป็นสิทธิมนุษยชนด้วย แต่ในความเป็นจริงเด็กที่ได้เกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3 ไม่มีโอกาสสอบติดแพทย์เลย แต่เชื่อว่าเมื่อยกเลิกเกณฑ์นี้แล้วจะมีนักเรียนสมัครเข้าแพทย์จำนวนมากขึ้น จากเดิมที่มีผู้สมัคร 18,000 รายทั่วประเทศ กรุงเทพฯ ประมาณ 10,000 คน ต่างจังหวัด 8,000 คน เพราะฉะนั้น ในปีนี้จะไม่มีการให้ผู้สมัครเลือกสนามสอบ ให้เลือกเฉพาะจังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา พิษณุโลก ซึ่งทางสถาบันจะมาดูอีกครั้งว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไร จากนั้นจะหาสนามสอบที่เหมาะสมให้ โดยจะพยายามจัดสถานที่สอบในที่แห่งเดียวกัน โดยในกรุงเทพฯ ได้ติดตาม ม.ราม วัฏ ซึ่งรองรับได้ 15,000 คน คาดว่าเพียงพอกับนักเรียนที่มาสมัคร

